

BÁO CÁO THẨM TRA

Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 109 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015.

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã thống nhất với những đánh giá trong báo cáo của Ủy ban nhân dân xã 6 tháng đầu năm 2024 và báo cáo kết quả như sau:

1. Về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội:

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, với sự chủ động, nỗ lực của các ngành, lực lượng công an, quân sự và Ban lãnh đạo các ấp nên tình hình quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

- Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Phối hợp tổ chức giao 20 thanh niên nhập ngũ (Trong đó, có 15 thanh niên nghĩa vụ Quân sự và 05 thanh niên nghĩa vụ Công an) đạt chỉ tiêu huyện giao về số lượng và chất lượng.

- *Tình hình an ninh:* Được giữ vững ổn định, lực lượng Công an tổ chức nắm, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, mục tiêu, tình hình dư luận nhân dân liên quan đến an ninh trật tự địa phương, qua đó chưa phát hiện nghi vấn.

- *An ninh tôn giáo, dân tộc:* Công an xã phân công lực lượng nắm tình hình, quản lý tốt địa bàn mục tiêu, đối tượng, nắm tình hình Lễ Giáng sinh, Lễ cầu nguyện tại điểm sinh hoạt công giáo ấp Long Chiểu, chùa Huệ Sơn và các điểm tu tại gia trên địa bàn xã nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Kết quả: Có khoảng 600 lượt giáo dân, phật tử và người dân địa phương đến dự lễ và tham quan; tình hình ANTT ổn định, chưa phát hiện vấn đề gì phức tạp.

- *Tình hình an ninh kinh tế:* Hiện trên địa bàn xã có 02 công ty, 62 trang trại, 43 doanh nghiệp tư nhân, buôn bán nhỏ lẻ và nông trường cao su Long Tân trực thuộc Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng với 444 công nhân, đang hoạt động. Trong 6 tháng qua, Công an xã thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã nắm bắt tình hình, nhất là tình hình công nhân, ô nhiễm môi



trường, tuyên truyền, vận động các công ty, doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về công tác đảm bảo an ninh trật tự, PCCC,... chưa phát hiện vi phạm.

- *Phạm pháp hình sự*: Xảy ra 02 vụ - 05 đối tượng cố ý gây thương tích tại ấp Long Chiêu và ấp Hồ Đá, Công an xã đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ và chuyển hồ sơ về Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện để tham mưu xử lý theo thẩm quyền (*So với cùng kỳ tăng 2 vụ*).

- *Tình hình tai, tệ nạn xã hội*: Chưa phát hiện (*So với cùng kỳ không tăng, giảm*).

- *Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy*: Chưa phát hiện (*So với cùng kỳ không tăng, giảm*). Qua công tác quản lý địa bàn phát hiện 02 trường hợp dương tính với ma túy. Công an xã ra quyết định xử lý hành chính với số tiền 3.000.000 đồng.

- *Tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế, môi trường*: Chưa phát hiện.

- *Vi phạm hành chính trên lĩnh vực an ninh trật tự*: Phát hiện 02 vụ - 03 đối tượng có hành vi mua bán pháo nổ trái phép, qua đó đã thu giữ, tạm giữ 1.200 trái pháo nổ (*dạng quả bóng*), 02 xe mô tô. Công an xã đã tham mưu cho UBND xã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 8.250.000 đồng (*So với cùng kỳ tăng 02 vụ - 03 đối tượng*).

- *Công tác tuần tra trấn áp các loại tội phạm*: Đã tổ chức tuần tra được 229 cuộc - hơn 2.290 lượt đồng chí tham gia. Kết quả: Giải tán 03 nhóm thanh niên tụ tập về khuya gây mất trật tự, nhắc nhở 25 lượt buôn bán lấn chiếm lòng đường.

- *Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ*: Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ. Qua đó đã tuyên truyền qua hệ thống phát thanh của xã được 90 phút; tuyên truyền vận động nhân dân không mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

- *Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông*: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức qua đó nâng cao ý thức chấp hành giao thông của người dân trên địa bàn xã. Công an xã đã tổ chức tuần tra được 188 cuộc - 1.914 lượt đồng chí tham gia, qua đó phát hiện lập biên bản 89 trường hợp vi phạm. Xử phạt 80 trường hợp, 02 trường hợp cảnh cáo, với tổng số tiền 80.250.000 đồng. Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 00 vụ (*không tăng không giảm so với cùng kỳ*), làm chết 00 (*giảm 2 người*), bị thương 00 người (*giảm 06 người*), trong đó: Tai nạn giao thông nghiêm trọng không xảy ra (*giảm 01 vụ*); va chạm giao thông xảy ra 01 vụ làm bị thương 00 người, hư hỏng 02 phương

tiện ô tô (so với cùng kỳ giảm 1 vụ - giảm 00 người bị thương); tự té 00 vụ (giảm 01 vụ so cùng kỳ không tăng, giảm).

- Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc:

+ Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống tội phạm, tuyên truyền thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông và công tác phòng, chống cháy nổ, pháo nổ trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024 trên địa bàn 8 ấp.

+ Tổ chức tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, TNXH, TNGT, PCCC trong dịp Tết được 05 cuộc với 370 lượt người tham dự; tuyên truyền, vận động cho các đối tượng (có tiền án tiền sự, có biểu hiện nghi vấn sử dụng pháo,...) cam kết không vi phạm pháp luật; hướng dẫn cho các hộ kinh doanh cam kết đảm bảo an toàn PCCC, không mua bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và pháo nổ trong dịp Tết.

2. Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Tham mưu ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm ANTT trên địa bàn, tham dự các cuộc họp của ấp tổ chức để lồng ghép vào công tác tuyên truyền về tình hình tệ nạn xã hội: Đánh bạc, đá gà, trộm cắp, các trường hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng bằng các hình thức khác nhau để người dân nhận thức và hiểu rõ cách thức hoạt động của các đối tượng, kết quả được 57 cuộc với 2.500 người dự. Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động và giáo dục pháp luật cho lượt 35 đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn học tập, cam kết không tái phạm. Tổ chức tuyên truyền, phát động nhân dân tham gia thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trong 6 tháng đầu năm 2024.

Các ngành chức năng đã chủ động xây dựng các kế hoạch, giải pháp nhằm phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Các mô hình phòng, chống tội phạm và tự quản về an ninh trật tự được phát huy có hiệu quả. Qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho các lực lượng được 17 tin có giá trị, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm. Qua phong trào đã tham mưu đề xuất khen thưởng cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

3. Về công tác nội vụ và tư pháp

Tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng xã khen thưởng 31 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2023; trình khen thưởng 17 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển kinh tế, xã hội an ninh Quốc phòng năm 2023. Trình khen 4 tập thể 08 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên xã Long Tân nhiệm kỳ 2019 – 2024; và trình khen 01 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện cao điểm trong công tác phòng chống tội phạm năm 2024. trình

khen thưởng cho 14 tập thể; 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của MTTQ.

Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy và trình Phòng nội vụ, UBND huyện thay đổi 05 chức danh Người hoạt động không chuyên trách xã và chuyển 01 công chức sang cán bộ chuyên trách. Thông báo tuyển dụng thi tuyển công chức Văn phòng - Thống kê và công chức Tài chính – Kế toán), trình Phòng Nội vụ huyện nâng mức hỗ trợ cho 01 người hoạt động không chuyên trách.

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” đã được trang bị các trang thiết bị cần thiết để phục vụ công việc, nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công việc.

Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. UBND xã đã bố trí bảng sạch đẹp có diện tích 25 m² tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” để niêm yết công khai, rõ ràng, đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Tổng số thủ tục hành chính hiện đang được niêm yết công khai là 142 thủ tục thuộc 39 lĩnh vực.

Hoàn thành đăng ký 03 sáng kiến CCHC đã trình UBND huyện phê duyệt năm 2024.

Phối hợp VNPT Bình Dương tổ chức hướng dẫn cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng các áp đăng ký chữ ký số cho người dân, đến nay số người dân có chữ ký số trên toàn xã khoảng 120 tài khoản.

Đã nhận và giải quyết 1.654 hồ sơ thủ tục hành chính (*trong đó hồ sơ tiếp nhận trực tuyến 1.575 hồ sơ tỷ lệ 95,22%*), hồ sơ phải thực hiện số hóa 209 hồ sơ, hồ sơ đã thực hiện số hóa là 209 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%.

- Lĩnh vực Chứng thực: 995 hồ sơ.
- Lĩnh vực Hộ tịch: 73 hồ sơ.
- Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 04 hồ sơ.
- Lĩnh vực Thi đua – khen thưởng: 04 hồ sơ.
- Hồ sơ chứng thực điện tử đã tiếp nhận và giải quyết 545 hồ sơ.
- Hồ sơ liên thông khai sinh: 49 hồ sơ.
- Hồ sơ liên thông khai tử: 24 hồ sơ

Hồ sơ xử lý và trả kết quả đúng hạn với người dân là 1.650 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,76%; 04 hồ sơ bị trễ hạn thuộc lĩnh vực chứng thực do lỗi hệ thống. Tổng phí thu được: 37.949.000 đồng, đạt tỷ lệ 38%.

4. Về công tác phòng, chống tham nhũng

Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được chú trọng và thực hiện tốt việc công khai, minh bạch tài sản. Trong 6 tháng đầu năm 2024 UBND xã đã tổ chức triển khai 12 cuộc có 521 lượt cán bộ, công chức tham dự lồng ghép trong các buổi họp. Ngoài việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN theo chương trình hành động, kế hoạch đã đề ra. Hàng tháng UBND xã đều triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng tại địa phương, đồng thời quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, công chức về ý thức thực hiện.

Trong 6 tháng đầu năm, có 12 cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập đều kê khai đúng theo quy định.

5. Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thường xuyên rà soát danh mục dự án đầu tư trong kế hoạch năm 2024, luôn đảm bảo việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn phân bổ các công trình xây dựng và đảm bảo công tác giải ngân đúng tiến độ. Quản lý chặt chẽ vốn đầu tư xây dựng và các dự án thuộc vốn ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt công tác lập, thẩm định phê duyệt các dự án, công trình đầu tư xây dựng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc; tận dụng, khai thác có hiệu quả tài sản, trang thiết bị làm việc hiện có; chỉ đầu tư xây dựng, mua sắm mới khi thực sự cần thiết và bảo đảm đúng đối tượng, chế độ, tiêu chuẩn, định mức đã quy định; Không sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc vào mục đích riêng.

Thường xuyên kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống hóa những quy định về thủ tục, thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc để tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân. Sử dụng CBCC hoạt động có hiệu quả, thường xuyên, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức phát huy hết khả năng làm việc. Nghiêm cấm sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế, các quy định về thời gian làm việc, về sử dụng thời gian, kỷ luật, khuyến khích tăng năng suất làm việc bằng quy chế thưởng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật theo quy định của pháp luật.

6. Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Với sự tập trung chỉ đạo của các ngành dọc cấp huyện, UBND xã đã bố trí lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND và UBND cùng với sự tham gia của UB.MTTQ Việt Nam xã, Ban thanh tra nhân dân, các ngành của

UBND. Việc đối thoại, hướng dẫn, giải thích, công tác hòa giải trên địa bàn xã được chú trọng thực hiện tốt, không để xảy ra tình hình khiếu kiện đông người, trái pháp luật của công dân. Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND xã luôn tập trung nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân đạt được nhiều kết quả đáng kể, giải quyết dứt điểm những thắc mắc khiếu nại của công dân, không để xảy ra trường hợp đơn thư vượt cấp hay đơn thư tồn đọng và khiếu kiện đông người, đem lại kết quả hòa giải thành cao.

Cán bộ, công chức phụ trách tiếp dân tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại phòng tiếp dân, đã tổ chức tiếp dân thường xuyên có mở sổ theo dõi đầy đủ. Bố trí lịch lãnh đạo Đảng ủy, UBND trực tiếp công dân. Kết quả như sau:

- Tiếp công dân thường xuyên được 02 lượt người đến trình bày kiến nghị phản ánh, không có khiếu nại, tố cáo.

- Tiếp dân định kỳ vào ngày thứ 5 hàng tuần của lãnh đạo được 39 cuộc có 02 lượt người đến trình bày ý kiến, kiến nghị và đã được lãnh đạo cùng công chức phụ trách chuyên môn hướng dẫn cụ thể. Không có đơn khiếu nại, tố cáo.

7. Những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực

- Tình hình tội phạm tuy được kéo giảm nhưng còn tiềm ẩn phức tạp nhất là địa bàn nằm giáp ranh với nhiều xã trong và ngoài huyện; ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao, nhất là trên lĩnh vực giao thông.

- Công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan vẫn còn hạn chế do cán bộ, công chức thuộc diện kê khai sống chung với gia đình.

- Công tác thu phí, lệ phí còn chưa cao (*Trong 6 tháng đầu năm mới chỉ đạt 38%*).

8. Kiến nghị

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với những nội dung về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo của UBND xã và các ngành trực thuộc UBND xã. Ban Pháp chế có một số kiến nghị sau đây về phía UBND xã và các ngành trực thuộc UBND xã:

- Tiếp tục chủ động thực hiện các giải pháp về phòng chống tội phạm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Tăng cường công tác cải cách hành chính theo hướng văn minh, hiện đại; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước. Đề nghị tiếp tục thực hiện thu phí và lệ phí đảm bảo đạt chỉ tiêu trên giao.

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo sẵn sàng ứng cứu kịp thời, có hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua, chú trọng công tác tổng hợp, phân loại, lưu trữ các đơn thư khiếu nại, tố cáo thật chính xác, đầy đủ và hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2024./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ BAN**



Nguyễn Văn Đức

